



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตามที่ได้มีการประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งดำเนินการรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๖	นางสาวนิธิรักษ์ โคตรตา
๒	๐๐๓	นางสาวมูรารรณ โยสัย
๓	๐๐๘	นางสาวภาวิณี ประทุมสาย
๔	๐๐๗	นางสาวนันทิชา รันศรี

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัวเพื่อจัดทำในสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม (พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้ ถ้าผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นางหวานใจ સાແກ່ທຣາຍ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม

เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง

๑. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน อย่างละ ๒ ฉบับ)
๔. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย